



ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพนักงาน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และข้อ ๑๕ ของข้อบังคับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๔ ว่าด้วยพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยพนักงาน (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓๘) พ.ศ. ๒๕๕๗ ผู้ว่าการจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ให้ยกเลิก

(๑) ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๔๘

(๒) ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพนักงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๖

(๓) ระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพนักงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๗

บรรดาระเบียบ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ ๔ พนักงานที่จะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด ในระดับใดต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ เว้นแต่การแต่งตั้งพนักงานให้ดำรงตำแหน่งในระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ดำรงอยู่เดิมให้เป็นดุลยพินิจของผู้ว่าการหรือคณะกรรมการ กนอ. แล้วแต่กรณี

ข้อ ๕ กรณีพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทใด ในระดับใดอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ครบถ้วนหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายระเบียบนี้ ให้พนักงานดังกล่าวดำรงตำแหน่งนั้นตามบัญชีท้ายระเบียบนี้ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม)

ผู้อำนวยการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

บัญชีท้ายระเบียบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งสำหรับพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๐

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๓ - ๔	ประเภททั่วไป	คนงาน ๓	ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		คนงาน ๔	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งคนงาน ๓ และ ๒. ดำรงตำแหน่งคนงาน ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้รับเงินเดือน ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๔ ของประเภททั่วไป และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านคนงานหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด
ระดับ ๓ - ๔	ประเภททั่วไป	พนักงานโทรศัพท์ ๓	ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		พนักงานโทรศัพท์ ๔	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานโทรศัพท์ ๓ และ ๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานโทรศัพท์ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และได้รับ เงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๔ ของประเภททั่วไป และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านโทรศัพท์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด
ระดับ ๓ - ๔	ประเภททั่วไป	พนักงานขับรถยนต์ ๓	ได้รับประกาศนียบัตรประถมศึกษาหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่เหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีใบอนุญาตขับขี่ รถยนต์
		พนักงานขับรถยนต์ ๔	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๓ และ ๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ๓ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และ ได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๔ ของประเภ ททั่วไป และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านขับรถยนต์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด
ระดับ ๔ - ๘	ประเภททั่วไป	พนักงานธุรการ ๔	ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชย์การ และสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ หรือคุณสมบัติอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		พนักงานธุรการ ๕	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานธุรการ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ ๔ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๔ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี กำหนดเวลา ๓ ปีให้ลดเป็น ๒ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๕ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานธุรการ ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานธุรการ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานธุรการ ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานธุรการ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานธุรการ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานธุรการ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานธุรการ ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านธุรการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๔ - ๘	ประเภททั่วไป	พนักงานการเงิน ๔	<p>ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชย์ การบัญชี การตลาด การขาย การจัดการ การธนาคารและธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		พนักงานการเงิน ๕	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานการเงิน ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงิน ๔ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๔ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี กำหนดเวลา ๓ ปีให้ลดเป็น ๒ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๕ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านการเงินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานการเงิน ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานการเงิน ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงิน ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านการเงินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานการเงิน ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานการเงิน ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงิน ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านการเงินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานการเงิน ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานการเงิน ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานการเงิน ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านการเงินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๔ - ๘	ประเภททั่วไป	พนักงานพัสดุ ๔	<p>ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชย์การ เลขานุการ การบัญชี การตลาด การขาย การจัดการ การธนาคารและ ธุรกิจการเงิน เทคนิคการตลาด หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		พนักงานพัสดุ ๕	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๔ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๔ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี กำหนดเวลา ๓ ปีให้ลดเป็น ๒ ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๕ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานพัสดุ ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานพัสดุ ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานพัสดุ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานพัสดุ ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๔ - ๘	ประเภททั่วไป	นายช่าง ๔	<p>ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาชีพด้านช่างตามที่ ก.น.อ. กำหนด หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นายช่าง ๕	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่าง ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนายช่าง ๔ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปีกำหนดเวลา ๓ ปี ให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๕ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นายช่าง ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่าง ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนายช่าง ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นายช่าง ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่าง ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนายช่าง ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นายช่าง ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนายช่าง ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนายช่าง ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านช่างหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
ระดับ ๔ - ๘	ประเภททั่วไป	พนักงานคอมพิวเตอร์ ๔	<p>๑. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางคอมพิวเตอร์ พาณิชยการ การบัญชี เลขานุการ หรือทางอื่นตามที่ กนอ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ และ</p> <p>๒. ได้ศึกษาหรืออบรมด้านคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับผู้ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิทางสาขาวิชาอื่นที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		พนักงานคอมพิวเตอร์ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานคอมพิวเตอร์ ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภททั่วไป หรือ</p> <p>๓. ดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี กำหนดเวลา ๑๐ ปีให้ลดเป็น ๙ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภททั่วไป</p>
ระดับ ๔ - ๘	ประเภททั่วไป	พนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๔ / พนักงานบริหารงาน ท่าเรืออุตสาหกรรม ๔	ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		พนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๕ / พนักงานบริหารงาน ท่าเรืออุตสาหกรรม ๕	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๔ หรือพนักงานบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๔ หรือพนักงานบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๔ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๔ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี กำหนดเวลา ๓ ปีให้ลดเป็น ๒ ปี สำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค และให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๕ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมหรือด้านบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		พนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๖ / พนักงานบริหารงาน ท่าเรืออุตสาหกรรม ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๔ หรือพนักงานบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๕ หรือพนักงาน บริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของ ประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า อัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ ด้านบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๗ / พนักงานบริหารงาน ท่าเรืออุตสาหกรรม ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๔ หรือพนักงานบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๖ หรือพนักงาน บริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า อัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ ด้านบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		พนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๘ / พนักงานบริหารงาน ท่าเรืออุตสาหกรรม ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานบริหารงาน นิคมอุตสาหกรรม ๔ หรือพนักงานบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๔ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งพนักงานบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๗ หรือพนักงาน บริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภททั่วไปมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า อัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภททั่วไป และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ ด้านบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภท วิชาการ	ผู้ตรวจสอบภายใน ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน กฎหมาย วิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สิ่งแวดล้อม หรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสม กับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		วิศวกร ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกร ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งวิศวกร ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านวิศวกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		วิศวกร ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกร ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งวิศวกร ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านวิศวกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		วิศวกร ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งวิศวกร ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งวิศวกร ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านวิศวกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภท วิชาการ	สถาปนิก ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		สถาปนิก ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งสถาปนิก ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านสถาปนิกหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		สถาปนิก ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งสถาปนิก ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านสถาปนิกหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		สถาปนิก ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งสถาปนิก ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านสถาปนิกหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		สถาปนิก ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งสถาปนิก ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งสถาปนิก ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านสถาปนิกหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักวิทยาศาสตร์ ๕	<p>ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เคมี สุขาภิบาล ชีววิทยา เคมีเทคนิค ชีวเคมี วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมสุขาภิบาล หรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>
		นักวิทยาศาสตร์ ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นักวิทยาศาสตร์ ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักวิทยาศาสตร์ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นักวิทยาศาสตร์ ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	เศรษฐกร ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี บริหารธุรกิจ การคลัง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		เศรษฐกร ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเศรษฐกร ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งเศรษฐกร ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านเศรษฐกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		เศรษฐกร ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเศรษฐกร ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งเศรษฐกร ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านเศรษฐกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		เศรษฐกร ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเศรษฐกร ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งเศรษฐกร ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านเศรษฐกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		เศรษฐกร ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเศรษฐกร ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งเศรษฐกร ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านเศรษฐกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักบัญชี ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		นักบัญชี ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบัญชี ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบัญชี ๕ หรือนักบริหารการเงิน ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบัญชีหรือด้านบริหารการเงินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นักบัญชี ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบัญชี ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบัญชี ๖ หรือนักบริหารการเงิน ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบัญชีหรือด้านบริหารการเงินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักบัญชี ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบัญชี ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบัญชี ๗ หรือนักบริหารการเงิน ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบัญชีหรือด้านบริหารการเงินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นักบัญชี ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบัญชี ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบัญชี ๘ หรือนักบริหารการเงิน ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบัญชีหรือด้านบริหารการเงินหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักบริหารการเงิน ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบัญชี เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บริหารธุรกิจ การคลัง หรือคุณวุฒಿಯ่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		นักบริหารการเงิน ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการเงิน ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารการเงิน ๕ หรือนักบัญชี ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารการเงินหรือด้านบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นักบริหารการเงิน ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการเงิน ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารการเงิน ๖ หรือนักบัญชี ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารการเงินหรือด้านบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักบริหารการเงิน ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการเงิน ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารการเงิน ๗ หรือนักบัญชี ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารการเงินหรือด้านบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
		นักบริหารการเงิน ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารการเงิน ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารการเงิน ๘ หรือนักบัญชี ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารการเงินหรือด้านบัญชีหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภท วิชาการ	นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้ศึกษาวิชาการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า ๓๐ หน่วยกิต หรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเขียนคำสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
		นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ หรือ</p> <p>๓. ดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการ ซึ่งได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี และจะต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่น้อยกว่า ๔ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี กำหนดเวลา ๓ ปีให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอกทางคอมพิวเตอร์ โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ หรือ</p> <p>๓. ดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ ซึ่งได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท และต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี กำหนดเวลา ๓ ปีให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุในคุณวุฒิปริญญาเอก โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๗ ปีสำหรับผู้ได้รับบรรจุหรือแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี กำหนดเวลา ๗ ปีให้ลดเป็น ๕ ปีสำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และให้ลดเป็น ๑ ปีสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ</p>
		นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ หรือ</p> <p>๓. ดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ ซึ่งได้รับการบรรจุหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนั้นด้วยคุณวุฒิปริญญาตรีหรือปริญญาโท และต้องดำรงตำแหน่งระดับนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์หรืองานที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๘ ปี สำหรับผู้ที่ได้รับบรรจุหรือแต่งตั้งด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี กำหนดเวลา ๘ ปีให้ลดเป็น ๖ ปีสำหรับคุณวุฒิปริญญาโท และให้ลดเป็น ๔ ปีสำหรับคุณวุฒิปริญญาเอก และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ ๙	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบและวางแผนการประมวลผล ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ประมวลผลการทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และ ได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ประเภท วิชาการ
ระดับ ๕ - ๙	ประเภท วิชาการ	นิติกร ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย
		นิติกร ๖	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนิติกร ๕ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือน ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านนิติกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
		นิติกร ๗	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนิติกร ๖ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือน ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านนิติกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
		นิติกร ๘	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนิติกร ๗ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือน ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านนิติกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
		นิติกร ๙	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนิติกร ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนิติกร ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือน ไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านนิติกรหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี
ระดับ ๕ - ๙	ประเภท วิชาการ	นักบริหารพัสดุ ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร การบัญชี กฎหมาย รัฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักบริหารพัสดุ ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักบริหารพัสดุ ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักบริหารพัสดุ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักบริหารพัสดุ ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารพัสดุ ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารพัสดุหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักทรัพยากรบุคคล ๕	<p>ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักทรัพยากรบุคคล ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักทรัพยากรบุคคล ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักทรัพยากรบุคคล ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักทรัพยากรบุคคล ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคลหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักบริหารงานทั่วไป ๕	<p>ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักบริหารงานทั่วไป ๖	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ กนอ. กำหนด
		นักบริหารงานทั่วไป ๗	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ กนอ. กำหนด
		นักบริหารงานทั่วไป ๘	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ กนอ. กำหนด
		นักบริหารงานทั่วไป ๙	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไปหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ กนอ. กำหนด
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	เลขานุการ ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสังคมศาสตร์ หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		เลขานุการ ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเลขานุการ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งเลขานุการ ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนในอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านเลขานุการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		เลขานุการ ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเลขานุการ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งเลขานุการ ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านเลขานุการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		เลขานุการ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเลขานุการ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งเลขานุการ ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านเลขานุการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		เลขานุการ ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งเลขานุการ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งเลขานุการ ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านเลขานุการหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักประชาสัมพันธ์ ๕	<p>ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักประชาสัมพันธ์ ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักประชาสัมพันธ์ ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักประชาสัมพันธ์ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักประชาสัมพันธ์ ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ในประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักวิเคราะห์ ๕	<p>ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร เศรษฐศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ บัญชี ศิลปศาสตร์ หรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักวิเคราะห์ ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักวิเคราะห์ ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักวิเคราะห์ ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
		นักวิเคราะห์ ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิเคราะห์ ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์ ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักบริการการลงทุน ๕	<p>ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ</p>

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักบริการการลงทุน ๖	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริการการลงทุนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ กนอ. กำหนด</p>
		นักบริการการลงทุน ๗	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริการการลงทุนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอื่นตามที่ กนอ. กำหนด</p>
		นักบริการการลงทุน ๘	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริการการลงทุนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ กนอ. กำหนด</p>
		นักบริการการลงทุน ๙	<p>๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๕ และ</p> <p>๒. ดำรงตำแหน่งนักบริการการลงทุน ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภทวิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ</p> <p>๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริการการลงทุนหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ กนอ. กำหนด</p>
ระดับ ๕ - ๙	ประเภทวิชาการ	นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางศิลปศาสตร์ นิเทศศาสตร์ สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ หรือคุณวุฒิต่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ระดับ ๕ - ๙	ประเภท วิชาการ	นักบริหารงานนิคม อุตสาหกรรม ๕ / นักบริหารงานท่าเรือ อุตสาหกรรม ๕	ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านบริหาร กฎหมาย รัฐศาสตร์ สถิติ ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
		นักบริหารงานนิคม อุตสาหกรรม ๖ / นักบริหารงานท่าเรือ อุตสาหกรรม ๖	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๕ หรือนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๕ หรือนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๕ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๕ ของประเภท วิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตรา ขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๖ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ ด้านบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด
		นักบริหารงานนิคม อุตสาหกรรม ๗ / นักบริหารงานท่าเรือ อุตสาหกรรม ๗	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๕ หรือนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๖ หรือนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๖ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๖ ของประเภท วิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๓ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตรา ขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๗ ประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ ด้านบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด
		นักบริหารงานนิคม อุตสาหกรรม ๘ / นักบริหารงานท่าเรือ อุตสาหกรรม ๘	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๕ หรือนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๗ หรือนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๗ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๗ ของประเภท วิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตรา ขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๘ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ ด้านบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		นักบริหารงานนิคม อุตสาหกรรม ๙ / นักบริหารงานท่าเรือ อุตสาหกรรม ๙	๑. มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๕ หรือนักบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรม ๕ และ ๒. ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม ๘ หรือนักบริหารงาน ท่าเรืออุตสาหกรรม ๘ หรือดำรงตำแหน่งอื่นในระดับ ๘ ของประเภท วิชาการมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตรา ขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการ และ ๓. จะต้องปฏิบัติงานด้านบริหารงานนิคมอุตสาหกรรมหรือ ด้านบริหารงานท่าเรืออุตสาหกรรมหรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งมีความ เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือมีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่ ก.น.อ. กำหนด
ระดับ ๑๐ - ๑๒	ประเภท วิชาการ	ผู้เชี่ยวชาญ ๑๐	มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และดำรงตำแหน่งระดับ ๙ ของประเภทวิชาการหรือประเภทบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และ ได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๑๐ ของ ประเภทวิชาการหรือประเภทบริหาร
		ผู้เชี่ยวชาญ ๑๑	มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ ของประเภทวิชาการหรือประเภทบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๑๑ ของประเภทวิชาการหรือประเภทบริหาร
		ผู้เชี่ยวชาญ ๑๒	มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และดำรงตำแหน่งระดับ ๑๑ ของประเภทวิชาการหรือประเภทบริหารมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๑๒ ของ ประเภทวิชาการหรือประเภทบริหาร
ระดับ ๙ - ๑๒	ประเภท บริหาร	ผู้อำนวยการกอง ๙ / ผู้อำนวยการ สำนักงาน ๙ / ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงาน ๙	มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และดำรงตำแหน่ง ระดับ ๘ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตรา ขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๙ ประเภทบริหาร
		ผู้อำนวยการฝ่าย ๑๐ / ผู้อำนวยการศูนย์ ๑๐ / ผู้อำนวยการ สำนักงาน ๑๐	๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และดำรง ตำแหน่งระดับ ๙ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่า อัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๑๐ ประเภทบริหาร และ ๒. มีประสบการณ์ด้านการบริหารสะสมรวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ปี

ตำแหน่ง	ประเภท	ชื่อตำแหน่ง	คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
		ผู้ช่วยผู้ว่าการ ๑๑	<p>๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และดำรงตำแหน่งระดับ ๑๐ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๑๑ ประเภทบริหาร และ</p> <p>๒. มีประสบการณ์ด้านการบริหารสะสมรวมกันไม่น้อยกว่า ๔ ปี</p>
		รองผู้ว่าการ ๑๒	<p>๑. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน และดำรงตำแหน่งระดับ ๑๑ มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี และได้รับเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราขั้นต่ำของตำแหน่งระดับ ๑๒ ประเภทบริหาร และ</p> <p>๒. มีประสบการณ์ด้านการบริหารสะสมรวมกันไม่น้อยกว่า ๖ ปี</p>